



ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔  
(กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓  
แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) ซึ่งดำเนินการรับลงทะเบียนสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กำหนด และได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยถือว่าเป็นผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) แล้ว ดังมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบครั้งนี้ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ส่วนผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามช่องทางการชำระเงินภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ ให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได้ทาง e-mail : exam@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครสอบและชำระเงินถูกต้องตามช่องทางการชำระเงินภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิการสมัครสอบในครั้งนี้ โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ <http://job2.ocsc.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวขมณาด ศรีสวัสดิ์)

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.